

ประจำปี 2565

# การมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร



## โรงเรียนบ้านหนองกก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ::  
Sisaket Primary Educational Service Area Office 1  
113 หมู่ 2 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
3313

## ประชุมมอบนโยบายให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัด สพพ.ศรีสะเกษ เขต 1-4

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 - 4 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 - 4

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภักทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา รธรรมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ จากนั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้เดินทางไปที่หน้าอาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ต้นรวงผึ้ง//// ปาฐกถา  
อาจสำแดง ภาพ / ข่าว







## นิเทศ ติดตามฯ ให้ กำลังใจในการจัดการ เรียนการสอน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565

24 พฤษภาคม 2565

นายศิลปชัย นันทโลหิต ผอ.รร.บ้านคำ  
เนียมฯ ประธานกลุ่ม CEO มีตรภาพ  
กันทรารมย์ นายวรเทพ พงษ์เกษ  
ผอ.รร.บ้านมะกูด นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา  
และศน.ศันธรณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษาพิเศษ  
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ได้นิเทศ ติดตามฯ ให้กำลังใจในการจัดการ  
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองกก โดยมีผู้  
อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ



## การนิเทศห้องเรียน คุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองกก โดยนายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกรรมการ ดังนี้

1. นางทอปิด บุขบงก์ ศึกษาานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ โคตรวงษ์ ศึกษาานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
3. นางฐิติยา อินตะนา ศึกษาานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
4. นางจอนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษาานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ





**การประเมินครูผู้ช่วยรอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) ของคุณครู อุไรพร สักกณี (ปฐมวัย) และ คุณครูวิภาวรรณ คณานิตย์ (ปฐมวัย)**

**การประเมินครูผู้ช่วยรอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) ของคุณครูอุไรพร สักกณี (ปฐมวัย) และ คุณครูวิภาวรรณ คณานิตย์ (ปฐมวัย)**

**ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ผอ.ดำรงชัย ประเสริฐทรง**

**ศน.มาริษา อูทธิเสน ครูพี่เลี้ยงคุณครูสุพรรณิ ฝั่งสีมมา และ คุณครูกษนันทน์ สิมณี รวมทั้ง ขอบคุณคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองกก ที่ช่วยเหลือด้านอื่นๆ**





## ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้บริหารประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

